

Ban Giám Hiệu Trường Tiểu học Giang Biên kiểm tra nề nếp dạy học sau nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 nhằm tăng cường công tác quản lý của nhà trường, duy trì ổn định nề nếp dạy học, cũng như động viên thầy trò sau kỳ nghỉ Tết 9 ngày.

Sau 9 ngày nghỉ Tết, ngày 15/2/2024, thầy trò trường Tiểu học Giang Biên đã quay trở lại trường học. Các em học sinh đã có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ, an toàn và đầy ý nghĩa. Xác định mang đến cho các em học sinh một kỳ nghỉ Tết vui vẻ, trọn vẹn, ngay từ trước kỳ nghỉ Tết, BGH trường Tiểu học Giang Biên đã quán triệt đến toàn thể đội ngũ giáo viên nhà trường không giao nhiều bài tập về nhà gây áp lực học tập cho các em. Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống cho các em như gói bánh chưng, cắm hoa, xếp mâm ngũ quả... để các em có thể giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị Tết khi về nhà. Vì vậy, ngay khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, các em học sinh đều mang một tâm trạng vui vẻ, hồ hởi, tích cực hăng say học tập.

Đến thời điểm hiện nay, học sinh đã đến trường ổn định; các giáo viên đã thực hiện quản lý sĩ số học sinh trong từng tiết học, buổi học, cũng như các hoạt động ngoại khóa, tránh cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ tết dài ngày và thực hiện nghiêm túc các hoạt động giảng dạy theo phân phối chương trình đã quy định trong năm học 2023 - 2024. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường đã họp bàn và chỉ đạo các lớp chủ động nắm bắt tình hình học sinh, xây dựng các phương án, kế hoạch tuyên truyền vận động phụ huynh, học sinh chấp hành nghiêm lịch nghỉ Tết theo quy định của Sở GD&ĐT. Đảm bảo số lượng và chất lượng giáo dục khi học sinh quay trở lại học sau tết, các lớp cũng đã chủ động kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tổ chức cho giáo viên và học sinh dọn dẹp vệ sinh trường lớp sạch sẽ, tạo khí thế mới trong những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Trong ngày đầu tiên, gần 100% học sinh quay trở lại trường. Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, trường Tiểu học Giang Biên đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên, học sinh nhanh chóng bắt nhịp lại; tổ chức dạy chương trình của học kỳ II. Ban Giám hiệu nhà

trường chủ động triển khai kế hoạch hoạt động, thời khoá biểu và nhiệm vụ cụ thể sau Tết đã xây dựng từ trước đó để thực hiện ngay việc dạy học theo quy định. không để các hoạt động vui xuân kéo dài, ảnh hưởng đến công tác dạy và học, đồng thời đề ra yêu cầu mỗi giáo viên chủ nhiệm, mỗi lớp học phải có kế hoạch riêng trong việc chấn chỉnh nề nếp và học tập.

Trong những ngày đầu đi học sau kì nghỉ Tết, trường Tiểu học Giang Biên đã thực hiện nghiêm kế hoạch chỉ đạo của ngành. Thầy cô giáo và các em học sinh hào hứng, phấn khởi với khí thế thi đua học tập sôi nổi, sẵn sàng bước vào học kỳ mới; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 đã đề ra.